

รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

แผนกผ้า

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาออกแบบเสื้อผ้าเบื้องต้น ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน ภาคเรียนที่ 1/2565	นางสาวชนิษฐา เทพรส
2	การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวเมธาวี คำชู

แผนกอาหารและโภชนาการ

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	กิตติมา สุวรรณวงศ์
2	การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโภชนาการเพื่อชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 3 ทวีภาคี	นางสาวจิตติ พลเยี่ยม
3	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	นางสาววารินันท์ ่องอาจ
4	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning	นางชนันต์ สมิ้งชัย
5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น “วิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหาร รหัสวิชา 30400-1001 กลุ่มเรียน 653040401 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	นายภีร์วัฒน์ หน่อแก้ว
6	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาขนมไทย รหัสวิชา 30404-2005 โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาอาหารและโภชนาการ	นายองอาจ ศรีทิพย์
7	การพัฒนาพฤติกรรมการเรีนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียนดีขึ้น ในรายวิชาเบเกอรี่ รหัสวิชา 20701-2103 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 สาขาวิชาการโรงแรม	นางสาวนลพรรณ กุฎอินทร์

แผนกอาหารและโภชนาการ (ต่อ)

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
8	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ขนมไทย รหัสวิชา 20404-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning	นางสาวปรียาภรณ์ จำนงค์พันธ์
9	การพัฒนาทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานรายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Development skills in using equipment and tools in food product development course)	นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร
10	การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมติ Role Playing การจัดการงานครัวและอุปกรณ์ รหัสวิชา 20404-2102 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	นางสาวคันสนี่ นาคน้อย
11	การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา อาหารนานาชาติ รหัสวิชา 20404-2008 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 27 คน	นางสาวพิมพ์มุก หวังสบู
12	การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา การประกอบอาหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 40 คน	นางสาวจันทิมา ทองสงค์
13	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงงาน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning	นายเจษฎา ประมวลสุข
14	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติวิชาการถนอมอาหารเบื้องต้น รหัสวิชา 20404-2004 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ โดยใช้วิธีการสอนแบบชี้แนะร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์	นายชาญสกุล เส้นสั้น
15	การแก้ปัญหาให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชา ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร รหัสวิชา 20404-2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	นางสาวมาลินี จาริ

แผนกคหกรรม

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติเดวิส ในรายวิชา ศิลปะประดิษฐ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม	นางสาวจันทิมา สงขาว
2	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการ ประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึกเชิงธุรกิจ	นางปิยาภรณ์ กั้นเกตุ
3	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวิสในรายวิชา ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกพ้ามุ่ยจากกระดาษสา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์	นายเกษมา ยาวุฒิ
4	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวิส ใน รายวิชาธุรกิจงานดอกไม้ เรื่องประดิษฐ์คลุมไตร ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม	นายเจนณรงค์ ทองเกิด
5	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติการวาด ภาพประกอบจานอาหารในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งจานอาหาร (20406-2308) เรื่องการแกะสลักหัวจาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และ งานประดิษฐ์	นายสุทธิชัย มีดี

แผนกการท่องเที่ยว

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	นางสาวสรลดา พันธุ์ครุฑ
2	การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้รูปแบบการ สอน JRPD เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ	นางสาวณนิชรา ชุมณี
3	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Canva ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้ หน่วยทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวกรรณิการ์ นาคทองแก้ว
4	การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2	นางสาวอลิษา สวนอินทร์

แผนการโรงแรม

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT PLC ในรายวิชา เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ปวช.2 สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวสุธาทิพย์ มณีเนตร
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการดำเนินงานโรงแรมและวิชาการจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางวราภรณ์ เยาว์แสง
3	การพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษในงานส่วนหน้าโรงแรมด้วยแบบฝึกออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวจันทนา ศฤงคาร
4	การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คำศัพท์และการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนวิชางานแม่บ้านโรงแรม สาขางานการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางเกษศิริรินทร์ จันทร์ส่งแสง
5	การส่งเสริมการท่องเที่ยวคำศัพท์ในงานโรงแรม	นางสาววิภารัตน์ ศรีดำ
6	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ในการเรียนวิชาการเรียนบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2	นางสาวรังสิมา นุ่มคง

แผนกวิจิตรศิลป์

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดการเรียนรู้แบบสาดิตเพื่อพัฒนาทักษะการวาดเขียนพื้นฐาน โดยใช้วิธีสร้างสื่อ อัดวีดีโอคลิปลงช่อง Youtube ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นายธนาวุฒิ กล้าเวช
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประสานสีในงานจิตรกรรมหุ่นนิ่ง ชั้น ปวช.2 แผนกวิจิตรศิลป์ รัชส์วิชา 20301-2003	นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณ
3	การพัฒนาทักษะองค์ประกอบศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิจิตรศิลป์ โดยใช้ชุดฝึกผ้าบาติกสีธรรมชาติ	นางสาวจิราภรณ์ สุดสิน

แผนกออกแบบ

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะวิชาการสร้างภาพประกอบ รหัส 20302-2111 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการออกแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	นางสาวจันทิมา ช่วยพิทักษ์
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรจากสื่อรูปภาพประกอบการสอน วิชาพื้นฐานการออกแบบตกแต่ง รหัส 20302-2101	นางสาวพัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข

แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ DREVE MODEL ในรายวิชาโครงงาน สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก	นางชนัญญา สุวรรณวงศ์
2	การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Larning) รายวิชาองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก	นางสาวอังคณา พรหมไทย
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน (20308-2002) เรื่องการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวกรรณิการ์ สัมพันธ์
4	การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นายวัชรินทร์ สังข์งาม
5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ	นายฤทธิกร แสงศรีจันทร์
6	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้สื่อประสม	นางสาวณัฐมน หนูชัย

แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20000-2001 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ MIAP	นางสาวสุพิชญา รักแดง
2	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20000-2001 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการบัญชี โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ MIAP	นายอรธนนท์ จันทรา

แผนการบัญชี

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีการเงิน เรื่องการบันทึกบัญชี ชื่อขายสินค้ากรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน	นางสาวรวีสรุ สุธิติ
2	การแก้ปัญหาให้นักเรียน ไม่สนใจเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น	นางจริยา มณีโรจน์
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำบตันทุนการผลิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้แบบฝึกทักษะ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization)	นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
4	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการบัญชี ให้มีความรับผิดชอบและสร้างแรงจูงใจต่อการเรียน วิชาการบัญชีตัวเงิน 20201-2102 โดยการพัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีด้วยสื่อการสอน	นางกนกกร พรหมวิเศษ
5	การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตัวเงิน เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเงิน Creation of a teaching package to develop academic achievement in bills accounting on the topic of accounting records related to bills	นางเพียงใจ ทองสาลี
6	การพัฒนากระบวนกรคิดวิเคราะห์ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง	วาสนา วิเชียร
7	การจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลองในการบรรยายเชิงปฏิบัติการ วิชาระบบบัญชี ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี	นางสาวนารีรัตน์ อัฐกุลวัฒนา
8	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคำนวณโดยใช้รูปแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวเยาวพร สุขพรพา
9	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ห้อง 1 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางรัชณี ดวงจันทร์กาล
10	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะรายวิชาการบัญชีตัวเงิน รหัสวิชา 20201-2102 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี แผนกวิชาการบัญชี โดยการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)	นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
11	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะผ่านสื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 (รหัสวิชา 30201-2004) สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางลักขณาภรณ์ รอดบน
12	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านสื่อออนไลน์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวศัทธียา เย็นใจ

แผนการบัญชี (ต่อ)

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
13	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษของนักเรียน รัศบ ปวช. 2 ห้อง 4 สาขาวิชาการบัญชี	นางสาวเฉลิมพร บัวพา
14	การแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาไม่สนใจเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น	นางสาวกาญจนา อาศรมศิลป์

แผนการตลาด

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1/3 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (ม.6) โดยใช้รูปแบบองค์ประกอบของแผนธุรกิจ (Business Plan Model : BPM)	นางฉวีวรรณ จันทร์ชิต
2	การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาการตลาดเบื้องต้น ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาการตลาด	นางสาววัชรีย์ บุญกล้า
3	การพัฒนาเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	นางสาวศรีแพร วิชัยดิษฐ์
4	การพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัลโดยใช้กิจกรรมการสร้างร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) รายวิชาหลักการตลาด (30200-1002) สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพย์ธำรง
5	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชาการขายเบื้องต้น (20200-1003) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	ว่าที่ร้อยตรีหญิง อนุธิดา พุดคง

แผนกเลขานุการ, การจัดการทั่วไป

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาทักษะการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกในรายวิชาการจัดการงานธุรการของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/1 การจัดการ	นางสาววรรณิภา นิลวรรณ
2	การพัฒนาทักษะการพิมพ์พัฒนาความเร็วและความแม่นยำโดยการทำซ้ำ ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	นางอรทัย เมืองแมน
3	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเรื่องการพิมพ์หนังสือราชการภายนอกรายวิชางานสารบรรณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางดารารัตน์ นาคทองแก้ว
4	การศึกษาปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) -ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเลขานุการ รายวิชาการจัดการประชุม หส 20203-2003 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564	นางอภิญา กิริตีสวนค์
5	การศึกษาผลการใช้แรงเสริมทางบวกด้วยเบียร์รกร (แสดมภ์ Love) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวกาญจนา เหลื่อมแก้ว
6	การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อส่งงานของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการโดยใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก	นางสุนทรียา ขนายน้อย
7	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญกิจ
8	การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Sit เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชากฎหมายแรงงาน 20001-1004 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวชินาบุรณ์ จินตบุญกุล

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 30001-2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563	นางชนานิติ มีพฤษ์
2	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ “การออกแบบเมนูรายการอาหาร” ในรายวิชา 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1/2 (ม.6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์	นางสาวณีย์ ไกรนุกูล
3	การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการระบบจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 30204-2002 ภาคเรียนที่ 1/2565	นายจักรกฤษณ์ ภูทอง
4	การศึกษาทัศนคติและความต้องการต่อการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Learning) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	นายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
5	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 20001-2001 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาการโรงแรม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวิส (Davies)	นายธีรารุช ทองปากพั่ง
6	การพัฒนาเว็บไซต์รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2112การพัฒนาเว็บไซต์รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2112การพัฒนาเว็บไซต์รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2112	นางสาวจันทร์ ชุมศรี
7	การพัฒนาทักษะการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยจัดการเรียนการสอนแบบการฝึกปฏิบัติรายบุคคลด้วยบทเรียนช่วยสอน Google Site ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 20204-2002 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายวินิต สืบสอน
8	การจัดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ Google Sites เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ	นางสาวนฤมล โสภา
9	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมตารางงาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอน ของนักเรียน ชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางอรอนงค์ แซ่ลิ้ม

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อ)

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
11	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางสาวกพร พรบุรพา
12	การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) พร้อมลงชื่อชิ้นงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นายเมธาสิทธิ์ พลวัชรินทร์
13	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมตารางงาน โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ช.3/4) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี	นางสุพัตรา เมืองฤกษ์
14	การสร้างเว็บเบื้องต้น รหัส 20901-2003 เรื่อง โครงสร้าง HTML ของนักเรียนระดับ ปวช. 1 IT ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD	นายกฤษฎา อำนวยเจริญ

แผนกสามัญสัมพันธ์

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 20000-1306 โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน	นายธีพล ทองเพชร
2	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับชั้น ปวช.	นายสามารถ เนียมมณี
3	การพัฒนา การคูณ หาร บวก ลบ ทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณค่าทางสถิติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	นางสมควร ปานโม
4	การแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 30000-1201 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	นางสาวนงลักษณ์ ทองอ่ำ
5	การพัฒนาสื่อการสอนวิชาศาสตร์พระราชา โดยใช้ Google Slides ผ่านทาง Google Classroom เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางปัญจวรรณ อ่อนหวาน
6	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวณัฐเกศ เรืองทอง

แผนกสภามัญญสัมพันธ์ (ต่อ)

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
7	การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการซึ่งใช้รูปแบบการสอน โดยใช้ปัญญาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนสำเร็จรูป ของ นักศึกษาระดับ ปวช.3/1 แผนกวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวสุภาวดี เสมอมาศ
8	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้อย่างร่วมมือและเน้นประโยชน์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนก วิชาอาหารและโภชนาการ	ว่าที่ ร.ต.วโรดม ทิมบำรุง
9	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และความพึงพอใจในการเรียนภาษาจีนของนักเรียน ระดับ ปวส.1/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	นางสาววิชชุดา เครือแพ
10	การพัฒนาทักษะการเขียนสารเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ใน รายวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัส 30000-1101 ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการคลังสินค้า ด้วยวิธีการ สอนรูปแบบซินเนคติกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565	นายธีภพ เสือคำรณ
11	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาจากการใช้พลังงาน: สภาวะโลกร ้อนโดยรูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการใช้กิจกรรมสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี	นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรสง
12	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 เรื่องการคำนวณค่าไฟ โดยการจัดการเรียนรู้อย่างสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมรับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหา ทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเตอร์ A study of the academic achievement of Vocational students in Vicational Education 3 Subject to calculating electricity bills By providing knowledge based learning (5Es) with Heller and Heller's logical physics priblem solving strategies.s logical physics priblem solving strategies.	นางสาวมิ่งมกล ทองท่าอาจ
13	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2/1 แผนก วิชาการจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ	นายศุภกิจ ภูวรกิจ
14	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้กลวิธี การ เสริมต่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1	นายอนุศาสตร์ มีนุ่น
15	การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ลีลาศ เพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ธุรกิจคหกรรม จำนวน 15 คน	นายเวสาร์ช อนุพงศ์
16	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกการตลาด โดยใช้ชุดฝึกเพลงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ	นางสาววรินทร์ จันทระจิต
17	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากข่าวและบทความ	นางนพลักษณ์ จุลภักดิ์

แผนกสามัญสัมพันธ์ (ต่อ)

ที่	ชื่องานวิจัย	ผู้รับผิดชอบ
18	ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) เรื่อง ความเครียดและการขจัดความเครียดที่เกิดขึ้นในการทำงานของนักเรียนระดับ ปวส. 2/2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้แบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565	นางสาวศิริรัตน์ เลิศสนเมธากุล
19	การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2565	นายกิตติศักดิ์ ลัดดา
20	การศึกษาการใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่ม 1	นางรัชณี บิดา
21	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรื่องคุณชื้ออะไร โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวมนสิชา ศรีภักดี
22	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการสอน SQ4R วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (2000-1201) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ	นายชานนท์ ชูบุรี
23	การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกการโรงแรม (mini EP.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี	นางสาวกมลทิพย์ เฮ้งศิริ
24	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิจิตรศิลป์	นางสาวเบญจรัตน์ จันทวี
25	การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ปวช.2 การโรงแรม (ทวิภาคี)	สิบเอกศิริราช กริไกรนุช
26	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (20000-1502) เรื่อง กรุงสุโขทัยระหว่างการจัดการเรียนรู้ใช้อินโฟกราฟิกกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของ (ปวช.3) แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก	นายธวัช สังข์ปาน
27	การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1/1	นางสาวมัทนียา สุทธิ รักษ์
28	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ เรื่อง พื้นที่โดยใช้รูปแบบการสอนแบบชิปปา (CIPPA MODEL)	นายณัฐศักดิ์ ปานรักษ์
29	พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน	นางสาวอัมพิกา บุญเกียรติ
30	Amelioration of English conversation for the vocational students	Mr. Eugene Mwinyi Wanje

